
      ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
   เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำป พ.ศ. ๒๕66 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ได มีมติ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล          
ตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำป พ.ศ. ๒๕66 นับตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 
30 วัน นั้น 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 และขอ 22 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล     
ดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำป พ.ศ. ๒๕66 นับตั้งแตวันท่ี 1  พฤษภาคม  2566 ถึงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2566 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  25  เมษายน  พ.ศ. ๒๕66 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรัญ) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
เรื่อง เชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  

สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง  ครั้งท่ี 1 ประจำป  พ.ศ. ๒๕66 

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลดอนเจดียไดประกาศสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสอง ประจำป พ.ศ. 2566  เพ่ือพิจารณาตามกฎหมายและอำนาจหนาท่ีตามท่ีกำหนด ตั้งแตวันท่ี 1 
พฤษภาคม  2566  เปนตนไป มีกำหนด ๓๐ วัน โดยกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. ๒๕66 ในวันจันทรท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕66 เวลา 10.3๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย นั้น  

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย   จึงขอเชิญชวนประชาชนท่ีสนใจเขารวมประชุมสภาเทศบาล
ตำบลดอนเจดีย ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 24 พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕66 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรญั) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



      ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
   เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2566 

อาศัยอำนาจตามความนัยขอ 33 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 กำหนดใหสภาทองถิ่นปดประกาศ
รายงานการประชุมท่ีสภามีมติรับรองแลวในท่ีเปดเผย 

สภาเทศบาลตำบลดอนเจดียจึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 1  ลงวันท่ี  7  สิงหาคม  2566 ตามระเบียบดังกลาว 

จึงประกาศมาเพ่ือโปรดทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕66 

      (นายธีรวฒัน  ผลจรัญ) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 

วันจันทรท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา  10.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

รายช่ือผูมาประชุม 
1. นายธีรวัฒน ผลจรัญ ประธานสภาเทศบาลฯ 
2. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นายณวุฒิ แกวปลาด   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นายนิพนธ วีระวงษ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นางภาวิณี นิลรักษา   สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายสายชล มุงผล สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
10. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
11. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
12. นายจตุรงค อินทรพรหม เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

รายช่ือผูไมมาประชุม 
 1. นางสาวสวนีย         ฉัตรเมธี   สมาชิกสภาเทศบาลฯ (ลากิจ) 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 
                  ๑. นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 

2. นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
3. นายสรร วีระวงษ   รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
4. นายเรวัติ เขียวระยับ   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย 
5. นางจินตนา ศรีนิเวศน   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

          6. นางภัทรารัตน แสงภู หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล/รกท.ผูอำนวยการ
  กองการศึกษา 

 7. นางสาวณัฐกานต รุงพันธุ   ผูอำนวยการกองคลัง 
 8. นางอรทัย เอมโอษฐ   นิติกรชำนาญการ   

เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 
เม่ือถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง 

ครั ้งที ่ 1 ประจำป พ.ศ.2566 ในวันจันทรท่ี 29 พฤษภาคม 2566 เวลา    
10.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย นายจตุรงค อินทรพรหม 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขานั่งประจำท่ี 
ตรวจนับครบองคประชุมเมื่อครบแลว โอกาสนี้ขอเรียนเชิญทานประธานสภา
เทศบาลฯ ไดจ ุดธ ูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภา   
เทศบาลฯ 

 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ สวัสดีทานสมาชิกฯทุกทาน ฝายบริหาร หัวหนาสวนราชการและเจาหนา 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่ีทุกทาน วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 1 ประจำป 

พ.ศ. ๒๕66 เวลา ๑0.3๐ น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
ประธานไมมีเรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรอง
รายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร ื ่อง ร ับรองรายงานการประช ุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย                                                  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2566 วันที่ 28 กุมภาพันธ  
พ.ศ.2566  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ   ตอไปจะเขาสูระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 วันท่ี 

28 กุมภาพันธ 2566 ขอเชิญทานประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม 

นางดวงสมร  ศรีหมากสุก เรียนทานประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ดิฉัน นางดวงสมร   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ศรีหมากสุก กรรมการตรวจรายงานการประชุม ไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯทานใด

ขอแกไขรายงานการประชุมคะ  
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใดจะขอแกไขรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาลฯ ประชุมอีกหรือไมครับ ถาไมมี ผมจะขอมติในที่ประชุมวาสมาชิกสภาเทศบาลทาน

ใดเห็นชอบใหรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย สมัยสามัญ 
สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2566 โปรดยกมือ
ข้ึน  

ท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ใหความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
จำนวน 10 เสียง   

1. นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
2. นายกรกช  ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
3. นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
4. นายณวุฒิ แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
5. นายนิพนธ วีระวงษ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
6. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
7. นางภาวิณี นิลรักษา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
8. นายสายชล มุงผล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
9. นายสุเทพ เวชวิฐาน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  กอนเขาระเบียบวาระท่ี 3 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงเก่ียว 
ประธานสภาเทศบาลฯ กับระเบียบวาระนี้ เชิญ นายจตุรงค  อินทรพรหม เลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเพ่ิมเติม 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอความ ในญัตติท่ี 3.1 ในบรรทัดโอนลดงบประมาณแผนงานการศึกษาวรรคแรก

ของเพ่ิมคำวางานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา และวรรคสองงานบริหารงาน
ท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  ขอบคุณครับ 

  
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

3.1 ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง การขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสรางลานกีฬา

เทศบาลตำบลดอนเจดีย (กองการศึกษา)   

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ     ขอ 3.1 เรื่อง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป 
ประธานสภาเทศบาลฯ งบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการกอสรางลานกีฬาเทศบาลตำบลดอนเจดีย (กองการศึกษา)  
เชิญฝายบริหารแถลงญัตติ ครับ  

นายสรร  วีระวงษ     เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้      
       โอนลด 

     โดยโอนลดงบประมาณแผนงานการศึกษา  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร เงินเดือน(ฝายประจำ) 

ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ จำนวน 2,203,140 บาท เบิกจาย จำนวน 

885,760 บาท โอนลดครั ้งกอน จำนวน 446,200 บาท คงเหลืองบประมาณ 

จำนวน 871,180 บาท โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน 400,000 บาท คงเหลือ

งบประมาณหลังโอนลด จำนวน 471,180 บาท 

โดยโอนลดงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร เงินเดือน

(ฝายประจำ) ประเภท เงินเดือนพนักงาน งบประมาณ จำนวน 1,612,740 บาท 

เบิกจาย จำนวน 414,940 บาท โอนลดครั้งกอน จำนวน 54,000 บาท คงเหลือ

งบประมาณ จำนวน 1,143,800 บาท โอนลดงบประมาณครั้งนี้ จำนวน 100,000 

บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด จำนวน 1,043,800 บาท 

   รวมเปนโอนลดงบประมาณท้ังสิน้ จำนวน 500,000 บาท    

         โอนเพ่ิม 

  โดยโอนเพิ่มงบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา มาตั้งเปน

รายการใหม  

 งานกอสราง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการกอสรางลานกีฬาเทศบาลตำบลดอนเจดีย เพื่อจายเปนคา

กอสรางพ้ืนคอนกรีตหนา 0.12 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 880 ตารางเมตร ทาสีสนาม 
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บาสเกตบอลและสนามวอลเลยบอล พ้ืนท่ีไมนอยวา 9.68 ตารางเมตร พรอมติดตั้ง

ระบบไฟฟาสองสวาง รายละเอียดเปนไปตามรูปแบบรายการที่เทศบาลกำหนด    

ไมได ต ั ้งงบประมาณไว โอนเพิ ่มงบประมาณครั ้งนี ้ จำนวน 500,000 บาท 

งบประมาณหลังโอนเพ่ิม จำนวน 500,000 บาท 

    รวมเปนโอนเพ่ิมงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน 500,000 บาท    

                หลักการ 

   เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธ ีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ 

 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน

ลด ท่ีทำใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ให

เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน      

    เหตุผล 

 เนื่องจากลานกีฬาเทศบาลตำบลดอนเจดียที่มีอยูไมเพียงพอตอการเลน

กีฬาและสันทนาการของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อใหเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป ไดมีสถานที่ออกกำลังกายที่เปนไปตามมาตรฐานและมีความ

ปลอดภัย รวมถึงมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมที ่สรางสรรคไดใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน แตดวยไมไดตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการดังกลาวไว จึงเห็น

ควรโอนงบประมาณมาตั้งเปนรายการใหม  

  จึงเสนอญัตติ นี้ตอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบ

ในการโอนเงินงบประมาณดังกลาวขางตนตอไป   

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายสรร  วีระวงษ ท่ีไดแถลงญัตติ  มีสมาชิกทานใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ อภิปรายหรอืไม  เชิญ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก ครับ 
นางดวงสมร  ศรีหมากสุก  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอทราบเกี่ยวกับแฟคเตอร 

เอฟ (Factor F) เปนคาอะไรคะในรายละเอียดสรุปผลการประมาณราคาคา
กอสราง จำนวน 1.3074  ขอบคุณคะ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก ท่ีไดสอบถามเก่ียวกับญัตตินี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญ นายจตุรงค  อินทรพรหม ปลัดเทศบาลฯ  ครับ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออภิปรายใน 
ปลัดเทศบาลฯ ฐานะรักษาราชการแทนผูอำนวยการกองชาง คาใชจายแยกเปนสองสวนครับ สวน

ท่ีหนึ่งเปนสวนของคาวัสดุ คาแรงเปนราคาท่ีพาณิชยจังหวัดหรือกระทรวงการคลัง
กำหนดเปนไปตามมาตราฐานของทางราชการ ในสวนท่ีทำให 
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 ราคาแปรผันหรือแฟคเตอร เอฟ เปนการกำหนดใหรวมกับดอกเบี้ยเงินกูกำไร ภาษี

ตางๆ คาสาธารณูปโภคตางๆท่ีตองคำนวณใหผูรับจางท่ีเปนงบดำเนินงานท้ังหมดท่ี
เปนการดำเนินการสวนที่นอกเหนือจากวัสดุครุภัณฑ เชนหากจัดซื้อทีวีจะไมมีคา
แฟคเตอร เอฟ หากเปนการกอสรางตองนำคาแฟคเตอร เอฟ ซ่ึงงานกอสรางแตละ
ประเภทจะมีคาแฟคเตอร เอฟ ที ่แตกตางกันซึ ่งจะมีบัญชีรายละเอียดเปน
ประเภทๆไป หากอยากทราบรายละเอียดแฟคเตอร เอฟ การกอสรางประเภท
ตางๆสอบถามไปยังกองชางได จึงขออภิปรายใหทราบเพียงหลักการ ขอบคุณครับ
   

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายจตุรงค  อินทรพรหม ปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ผูอำนวยการกองชางท่ีไดอภิปรายเก่ียวกับคาแฟคเตอร เอฟ มีสมาชิกทานใด 
 อภิปรายหรอืไม   เชิญ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ  ครับ 
นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  
นายกเทศมนตรีฯ  ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาแฟคเตอร เอฟ จะเปนคาดำเนินการทั้งหมดของผู

รับจาง ตัวอยางถาหากผมเปนผูรับจางในสวนพัสดุผมซื้อทั้งหมด สวนที่เหลือ
กำหนดเปนคาแฟคเตอร เอฟ จะเปนกำไรท่ีผมจะไดรับ เชน คาวัสดุและคาแรงงาน 
จำนวน 383,130 บาท คาเกี ่ยวกับคาแฟคเตอร เอฟ 1.3074 คิดเปนเงิน 
117,774.16 บาท ในสวนนี้ผมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม 7 เปอรเซ็นต จำนวน 
15,000 บาท กำไรจะตองลดลง และสวนคาดำเนินการท่ีตองจางแรงงานท่ีตองไป
หาแรงงานหาไดหรือไม หรือทำไดหรือไม เปนสวนที่ผมตองรับผิดชอบอีกสวนหนึ่ง
ซึ่งเปนสวนที่ผูรับจางตองรับผิดชอบ ในราคาวัสดุไมไดคิดคาดำเนินการในหลายๆ
สวนที่ปลัดเทศบาลฯไดอธิบาย ไมวาจะเปนคาน้ำมัน คาแรงงาน คาภาษี จึงขอ
เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลฯ คราวๆดังนี้ ขอบคุณครับ  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ใด อภิปรายหรือไม เชิญ นายณรงค  ธรรมเนียม ครับ 
นายณรงค  ธรรมเนียม  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ผม  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอทราบขนาดพื้นที่ในการกอสราง

ลานกีฬา วามีความกวางความยาวเทาไหร  ขอบคุณครับ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่ีไดสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาลฯ เก ี ่ยวก ับพ ื ้นท ี ่ ในการก อสร างลานก ีฬา เช ิญ นายจต ุรงค    อ ินทร พรหม     

ปลัดเทศบาลฯ  ครับ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม  เรียน ประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขออภิปรายใน 
ปลัดเทศบาลฯ/รก ผอ กองชาง ฐานะรักษาราชการแทนผูอำนวยการกองชาง ในแบบแปลนที่ไดนำสงทุกทานแลว

นั้นเปนแบบแปลนมาตราฐานของการกีฬาแหงประเทศไทย พื้นที่การกอสรางเปน
พื้นที่โคงจึงไดวัดเฉลี่ยเปนตารางเมตร อีกฝงจะสั้นกวาเพราะเปนครึ่งวงกลมพื้นท่ี 
880 ตารางเมตร ในสวนนี้ไมรวมพื้นที่ปูนเดิมที่มีอยูกอนแลวจึงไมสามารถบอก
ขนาด และไดตัดสนามบาสเกตบอลเดิมออกจึงไดพ้ืนท่ีท่ีเทพ้ืนเพ่ิมท่ีเปนรูปโคงครึ่ง
วงกลม 880 ตารางเมตร หนา 12 เซนติเมตร และในการใชงานใน 
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  อนาคตท่ีอาจจะไมใชลานกีฬาประเภทเดียวหรืออาจจะใชกับงานกิจกรรมตางๆ ใน

การใชพื้นที่ใหเปนประโยชนหรือหากมีรถยนตขึ ้นไปจอดบนลานกีฬาเราจึงเพ่ิม
ความหนาเปน 12 เซนติเมตร พื้นที่กอสรางนี้ไมรวมกับสนามบาสเกตบอลจึงดูวา
พื้นที่นอย พรอมติดตั้งระบบไฟฟาสองสวาง โดยขอเพิ่มรายละเอียดเปนไปตาม

แบบรูปรายการท่ีเทศบาลกำหนด ญัตติในสวนโอนเพ่ิม ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายจตุรงค  อินทรพรหม ปลัดเทศบาลฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ใด อภิปรายหรือไม  ถาไมมี จะขอความเห็นชอบในญัตตินี้ครับ สมาชิกฯทานใด 

เห็นชอบ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ลานกีฬาเทศบาลตำบลดอนเจดีย (กองการศึกษา)   โปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลใหความเห ็นชอบการขออนุม ัต ิโอนเ งิน
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 เสียง 

 1. นายณรงค ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 2. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3. นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 4. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5. นายนิพนธ วีระวงษ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 7. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8. นายสายชล มุงผล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

3.2 ญัตติผูบริหารเทศบาลตำบลดอนเจดีย เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสม เพื่อแกไขปญหาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีความซ้ำซอนกับสวัสดิการอ่ืน       

(สำนักปลัดเทศบาล)  

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ    ขอ 3.2 เรื่อง การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือแกไขปญหาเบี้ยยังชีพ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  ผูสูงอายุ ที่มีความซ้ำซอนกับสวัสดิการอื่น  (สำนักปลัดเทศบาล)  เชิญฝายบริหาร

แถลงญัตติ ครับ  

นายวุฒิชัย  เขียวหวาน  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
รองนายกเทศมนตรีฯ ทุกทาน ผูบริหารขอเสนอญัตติตอสภาเทศบาล เรื่อง การขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสม เพ่ือแกไขปญหาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ท่ีมีความซ้ำซอนกับสวัสดิการอ่ืน  (สำนัก

ปลัดเทศบาล)  ดังนี้  
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 หลักการ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2560  

 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 4712  ลงวันท่ี 

18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุง/แกไข ขอมูลผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุและเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบบระมาณ 

พ.ศ.2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2742  ลงวันท่ี 

19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การเรียกคืนเงินเบี้ยงยังชีพผูสูงอายุ กรณีผูสูงอายุ

ไดรับบำนาญจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ที ่ มท 0810.6/ว 6899  ลงว ันที ่ 16 

กันยายน 2565 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยงยังชีพ

ท่ีมีความซ้ำซอนกับสวัสดิการอ่ืน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 ขอ  94 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายรับและตอมามีการ

ขอคืนในลักษณะลาภที่มิควรไดภายในกำหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินถอนคืนเงินรายรับ โดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96 

 ขอ 95 การถอนคืนเงินรายรับตาม ขอ 94 ใหตรวจสอบและมีสาระสำคัญ 

ดังนี้ 

 (1) เหตุผลความจำเปนการถอนคืนเงินรายรับที่นำสงเปนเงินรายรับ  ท่ี

นำสงแลว 

(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน หลักฐานแสดงการยกเลิกการ

จัดซื้อจัดจาง คำขอคืนเงินคาซื้อเอกสาร หนังสือแจงใหรับผิดชดใชจากการละเมิด 

เปนตน 

 ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติดังนี้ 

(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบ

แลวเห็นวาถูกตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมไดโดยตองไดรับ

อนุมัติจากสภาทองถ่ิน 

 

 

/เหตุผล... 
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 เหตุผล 

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดนำสงขอมูลผูมีสิทธิรับเบี้ยยัง

ช ีพผู ส ูงอายุและเบี ้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหกรมบัญชีกลางตรวจสอบ และกรมบัญชีกลางได

จัดสงขอมูลที่บกพรองไมตรงขอเท็จจริง เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.6/ว 4712 ลงวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2562 โดยเทศบาลตำบลดอนเจดียไดตรวจสอบขอเท็จจริงพบวามี 3 

ราย ที่เปนผูมีสิทธิไดรับบำนาญจากหนวยงานของรัฐใหระงับการจายและเรียกคืน

ตามกฎหมาย และตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 0810.6/ว 

2742 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ไดมีหนังสือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระงับการเรียกเงินคืนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเนื่องจากเปนผูรับบำนาญ เทศบาลฯจึงได

ระงับการการเรียกเงินคืนจากผูรับเบี้ยยังชีพในกรณีดังกลาว ซึ่งตอมามีหนังสือจาก

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6/ว 6899 ลงวันที ่ 16 กันยายน 2565 แจง

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผูสูงอายุที่มีความซ้ำซอนกับสวัสดิการอ่ืน 

ที่ไดนำเงินคืนทางราชการแลว ใหดำเนินการคืนเงินเบี้ยยังชีพแกผู สูงอายุราย

ดังกลาว จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

 1) นายยิ้ม  มะลิถอด ไดรับเบี้ยยังชีพตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ถึง

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (งวดเดือนพฤศจิกายน 2562) รวมเปนเงินที่เรียกรับเงิน

คืนท้ังสิ้น จำนวน 58,800 บาท ซ่ึงไดรับคืนเต็มจำนวน 58,800 บาท  

 2) นายเฉลิม ตนสาลี ไดรับเบี้ยยังชีพตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (งวดเดือนพฤศจิกายน 2562) เปนเงินที่เรียกรับเงินคืน

ท้ังสิ้น จำนวน 37,200 บาท ซ่ึงไดรับเงินคืน จำนวน 12,000 บาท  

ในสวนของรายท่ี 3 ยังไมสามารถดำเนินการไดในขณะนี้   

จึงเสนอญัตตินี ้ตอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม

ท้ังสิ้น จำนวน 70,800   (เจ็ดหม่ืนแปดรอยบาทถวน) ตอไป 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายวุฒิชัย  เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีฯ ท่ีไดแถลงญัตติ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกทานใด อภิปรายหรอืไม  เชิญ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก ครับ 
นางดวงสมร  ศรีหมากสุก  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอทราบรายละเอียดในการ

คืนเงินท่ีผูไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีไดรับไป วาคืนเงินในกรณีใด ขอบคุณคะ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาลฯ          นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ  ครับ 
 
 

 
/นายสุทธิศักดิ์... 
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นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
นายกเทศมนตรีฯ  ขออธิบายในญัตตินี้ เบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่เทศบาลฯไดจายไปโดยงบประมาณของ

เทศบาลฯ ไดรับสวัสดิการที่ซ้ำซอนกับสวัสดิการอื่น เชน เงินบำนาญที่ไดรับจาก
หนวยงานอื ่นที ่ผานมาการรับเงินเบี้ยผู สูงอายุจะเปนการรับรองตนเองในการ
ลงทะเบียนขอรับวาไมไดรับจากหนวยงานอ่ืน เทศบาลฯจึงไดพิจารณาอนุมัติจายให 
เมื่อไมนานมานี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุโดยกรมบัญชีกลาง
เปนผูนำจายเอง และทำใหไดทราบในเรื่องการไดรับเงินเดือน เงินบำเหน็จ เงิน
บำนาญหรือสวัสดิการอื่น พบวาไดมีการเบิกจายซ้ำซอนกรมบัญชีกลางจึงไดมี
หนังสือแจงใหดำเนินการตามกฎหมายโดยใหเรียกเงินคืน เทศบาลฯจึงเรียกเงินคืน
มีจำนวน 3 ราย มีรายที่ 1 จายคืนทั้งหมดเต็มจำนวน สวนรายที่ 2 รายที่  3 ทำ
เรื ่องรับสภาพหนี้ และจายคืนเปนรายเดือน ผานมาระยะหนี่งมีประเด็นปญหา
เกิดขึ้นเนื่องจากผูสูงอายุไมมีเงินนำสงคืน ทำใหเกิดปญหาในระดับประเทศเพ่ือ
แกไขปญหาคณะรัฐมนตรีจึงมีมติไมเรียกเงินคืนและดำเนินการคืนเงินสำหรับ
ผูสูงอายุที่ไดชำระเงินคืนแลว สวนการดำเนินการของเทศบาลฯที่ตองจายขาดเงิน
สะสมเพ่ือจายคืนเงินผูสูงอายุดังกลาว เนื่องจากบรรจุในงบประมาณไมทันเวลาตาม
หนังสือสั่งการใหเทศบาลฯสามารถจายขาดเงินสะสมที่เทศบาลฯมีอยูได ในการ
นำสงเงินคืนใหแกผูสูงอายุรายที่ 1 และ 2 ไมติดประเด็นปญหาการนำสงคืน สวน
รายท่ี 3 ยังไมสามารถติดตอประสานงานเพ่ือมารับเงินคืนไดจึงไมไดดำเนินการคืน
ให ในญัตตินี ้เทศบาลฯไมไดพิจารณาเองแตดำเนินการเพราะหนังสือสั ่งการ 
ขอบคุณครับ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ใด อภิปรายหรือไม  ถาไมมี จะขอความเห็นชอบในญัตตินี้ครับ สมาชิกฯทานใด 

เห็นชอบขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีความ
ซ้ำซอนกับสวัสดิการอ่ืน   (สำนักปลัดเทศบาล)   โปรดยกมือข้ึน 

ท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลใหความเห็นชอบการขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสม เพื่อแกไขปญหาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ที่มีความซ้ำซอนกับสวัสดิการอ่ืน       

(สำนักปลัดเทศบาล)  จำนวน 10 เสียง 

  1. นายณรงค  ธรรมเนียม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 2. นายกรกช ประเสริฐสุโข สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 3. นายณวุฒิ   แกวปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 4. นางดวงสมร ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 5. นายนิพนธ วีระวงษ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 6. นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 7. นางภาวิณี นิลรักษา สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 8. นายสายชล มุงผล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 9. นายสุเทพ เวชวิฐาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 10. นายเอ้ืออังกูร คงธนานันท สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
นายธีรวัฒน  ผลจรัญ   ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ              หรือติดตามงานท่ีไดเสนอ และสอบถามไว เชิญนางดวงสมร  ศรีหมากสุก ครับ  
นางดวงสมร  ศรีหมากสุก     เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย ดิฉัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอใหกองชางไปซอมไฟฟาใหดวย

คะ เนื่องจากตอนนี้ไฟฟาหนาบานหมอสมใจ ดับไปสองดวงและเปนดวงท่ีติดกันทำ
ใหบริเวณดังกลาวมืดและสอบถามความคืบหนาถนนซอยขาวหลามเพราะ
ดำเนินการกอสรางชามากทำใหการสัญจรไมสะดวกและจะดำเนินการเสร็จสิ้น
เม่ือไหร ขอใหเรงดำเนินการใหเร็วท่ีสุดเนื่องจากกำลังจะเขาสูฤดูฝน ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาลฯ เทศบาลฯทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม เชิญนางสาวนิรมล  ดอกมะลิปา ครับ 
นางนิรมล  ดอกมะลิปา  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดิฉัน นางสาวนิรมล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ดอกมะลิปา ขอแจงใหกองชางไปตัดกิ่งไมบริเวณที่ออกกำลังกายหนาธนาคาร

กสิกรเกาดวยคะ เนื่องจากตนไมกิ ่งสูงขึ ้นทำใหกิ ่งไปพาดกับสายไฟฟาแรงสูง 
ขอบคุณคะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ     ขอบคุณ นางสาวนิรมล ดอกมะลิปา มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทานใดจะ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  อภิปรายอีกหรือไม เชิญนายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ ครับ 
นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย  เรียนทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  
นายกเทศมนตรีฯ   ขอตอบในเรื่องไฟฟา จะแจงกองชางไปดำเนินการใหสวนตนไมที่แจงมาจะใหกอง

ชางดำเนินการให เรื่องการกอสรางถนนซอยขาวหลามเปนการดำเนินการที่ตองมี
สัญญาในเรื่องการกอสรางปลัดเทศบาลฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ ไดบอกกลาว
อยูแลวและผูรับจางแจงจะดำเนินการตามแผนท่ีมีอยูสุดทายก็ไมเปนไปตามแผนท่ี
ผูรับจางตองดำเนินการ ในสวนของเทศบาลฯไดติดตามอยูบอยๆคงดำเนินการไป
มากกวานี้ไมไดเนื่องจากการดำเนินการมีสัญญาผูกพันเปนตัวกำหนดการทำงานอยู
แลว หากจะถามวาทำไมสัญญาถึงไดกำหนดระยะเวลาหลายเดือนเนื่องจากเปน
การคำนวนมูลคาเงินมูลคางาน หรืออาจผูรับจางไมม่ันใจหรือรูมากอนวาจะไดงาน
นั้นๆพอทราบวาไดงานทำใหการเตรียมการรวมทั้งอุปกรณวัสดุซึ่งใชเวลามากนอย
ชางเทศบาลฯตองคำนวนให เชน ทอ บอพัก ตองเตรียมหลังจากลงลายมือชื่อใน
สัญญาแลวไมไดเตรียมกอนจะไดงานเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของความลาชาหลัก หาก
เตรียมวัสดุเรียบรอยแลวถึงจะเขาดำเนินการหรือบางสวนมารื้อถนนกอนยังถือวา
อยูในสัญญารื้อแลวแตเตรียมอุปกรณยังไมเสร็จก็ตองปลอยไวแบบนั้น แตก็เขาใจ
ประชาชนท่ีตองใชถนนสัญจรไป-มา ท่ีไดรับความเดือดรอน โดยสรุปแลวข้ึนอยูกับ
การบริหารสัญญาใหไดเร็วข้ึนท้ังปลัดเทศบาลฯและรองนายกเทศมนตรีฯไดติดตาม
ทวงถามตลอดและรายงานใหทราบวาสัปดาหนี ้จะเขาหรือสัปดาหไหนจะเขา
ทำงาน หากมีการปรับทางผูรับจางยินยอมใหปรับก็ไปบังคับไมได จริงๆแลวกอน
กอสรางตองปดเสนทางไวเพื่อใหการดำเนินการเปนไปเพื่อความเรียบรอย แตดวย
ประชาชนบางรายสะดวกในการใชเสนทางนี้เทศบาลฯจึงอนุโลมใหใช หากปดถนน
ไปเลยจะเดือดรอนวาทำไมยังไมดำเนินการไมเปดใหใช แตหากเครื่องจักรเขา
ดำเนินการจำเปนตองปดถนนเสนนี้ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯดังนี้ ขอบคุณครับ 

 
/นายธีรวัฒน... 
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นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นายสุทธิศักดิ์  ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีฯ มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ใด อภิปรายหรอืไม  เชิญนายจตุรงค  อินทรพรหม เลขานุการฯ ครับ 
นายจตุรงค  อินทรพรหม  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอประชาสัมพันธ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ขอใหนางภัทรารัตน  แสงภู หัวหนา

สำนักปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
นางภัทรารัตน  แสงภู  เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผูบริหารและ 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯ หัวหนาสวนราชการ ขอประชาสัมพันธเก่ียวกับกำหนดการเลือกกรรมการชุมชนใน

วันท่ี 12 – 16 มิถุนายน 2566 ดังนี้ 
1. ชุมชนดอนประดู วันท่ี 12 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.เปนตน

ไป ณ ลานสี่แยกชุมชนดอนประดู 
2. ชุมชนสันติสุข วันท่ี 13 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.เปนตนไป 

ณ บริเวณดานขางที ่ตั ้งเครื ่องออกกำลังกายกลางแจงของชุมชน   
สันติสุข 

3. ชุมชนถ้ำพระ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.เปนตนไป 
ณ บริเวณลานท่ีวางในชุมชน 

4. ชุมชนไชยานุภาพ วันที ่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.      
เปนตนไป ณ บริเวณลานคอนกรีตหลังปอมตำรวจ 

5. ชุมชนปราบไตรจักร วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น.  
เปนตนไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย จึงขอเรียนเชิญ 

สมาชิกสภาเทศบาลเขารวมเพ่ือเลือกกรรมการชุมชนท้ัง 5 ชุมชนในครั้งนี้ ขอบคุณ

คะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ  ขอบคุณ นางภัทรารัตน  แสงภู หัวหนาสำนักปลัดเทศบาลฯ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ ทานใดจะนำเสนอ หรือติดตามเรื่องท่ีไดเสนอมา เชิญ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก 
นางดวงสมร  ศรีหมากสุก   เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอประชา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ สัมพันธเกี่ยวกับโครงการสำรวจภาวะตาบอด ตาเลือนราง และที่เปนโรคตาที่เปน

ปญหาทางสาธารณสุข ของโรงพยาบาลวัดไรขิง ซึ่งโครงการนี้จะไดรับไมครบทุก
คนทุกบานเนื ่องจากมีบุคคลสอบถามมาหากมีบุคคลมาสอบถามสมาชิกสภา
เทศบาลฯจะไดชี้แจงไดถูกตองวาเปนโครงการวิจัยของโรงพยาบาลวัดไรขิงโดยมี
กลุ มเปาหมาย 1,200 คน มีอายุตั ้งแต 3 ขวบขึ ้นไป เปนการสุ มชื ่อมาบาง
ครัวเรือนไดรับ 2-3 คน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 2 
มิถุนายน 2566 นี้ จะตองมีใบนัดมาและมาตามเวลาที่นัดหมาย และมีบางคน
เขาใจวาตองไปตรวจที่วัดไรขิง บางคนถามวาตรวจแลวไดแวนตาดวยหรือไม มี
คาใชจายอะไรไหม จะขอแจงวาโครงการนี้ไมมีคาใชจายผูที ่ไดรับการสุมมาจะ
ไดรับคาเดินทางคนละ 250 บาท สวนกลุมเปาหมายไมตองการคนที่เปนโรค
เกี่ยวกับตาแตจะเปนการประเมินเกี่ยวกับตาของคนในหมูท่ี 5 ทั้งหมด ผูที่จะไป
รับบริการใหนำบัตรประชาชนพรอมท้ังสำเนาและใบนัด ณ หองประชุมชั้น 2  

 
 

/โรงพยาบาล... 
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โรงพยาบาลดอนเจดีย  ในสวนเอกสารที่นำมายื่นตอเจาหนาที่บนชั้น 2 สำหรับ
นักเรียนใหมาในวันเสารท่ี 3 มิถุนายน 2566 ซ่ึงจะเปนการเปดใหเปนรอบพิเศษ 
ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลฯไวหากมีประชาชนสอบถามในรายละเอียด ขอบคุณ
คะ 

นายธีรวัฒน  ผลจรัญ ขอบคุณ นางดวงสมร  ศรีหมากสุก สมาชิกสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกทาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ ใดจะนำเสนอ หรือติดตามเรื ่องที ่ไดเสนอมา เชิญ นายจตุรงค  อินทรพรหม 

เลขานุการสภาเทศบาลฯ  
นายจตุรงค  อินทรพรหม เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอประชาสัมพันธ 
เลขานุการสภาฯ เกี ่ยวกับการลงทะเบียนไทยดี (ThaiD) เปนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศของ

ราชการ  โดยกลุมเปาหมายแรกเปนเจาหนาท่ีฝายปกครอง พนักงานสวนทองถ่ิน 
และขาราชการในสวนราชการ ซึ่งเบื้องตนไดแจงในกลุมไลนแลวจึงขอติดตามและ
ขอความรวมมือในการลงทะเบียนใชประโยชนเพราะในอนาคตจะใชแอปพลิเคชั่น
นี้ใชแทนบัตรประชาชนและเคยไดใชแลวในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมาแสดงตน ซ่ึง
ตอไปจะใชเปนการลงทะเบียนตางๆทุกเรื่องทุกหนวยงานเพียงใชมือถือเครื่องเดียว
มาแสดงตนเปนระบบที่ทุกตองไมตองกังวลเรื่องความปลอดภัย เปนความรวมมือ
ระหวางกรมการปกครองและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กลุมเปาหมายแรก
คือขาราชการซ่ึงไดดำเนินการเกือบทุกคน สมาชิกสภาเทศบาลฯเปนเจาหนาท่ีของ
รัฐจึงขอความรวมมือลงทะเบียนแอปพลเิคชั่นนี้ ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา  14.30  น. 
    ลงชื่อ      ผูถอดเทปรายงานการประชุม 

 (นางอรทัย  เอมโอษฐ) 
   นิติกรชำนาญการ  

    ลงชื่อ  เลขานุการฯ/ผูตรวจทาน 
      (นายจตุรงค  อินทรพรหม) 

 ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย 
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      คณะกรรมการตรวจรายงานการประช ุมได ตรวจรายงานการประช ุมสภาเทศบาล 
ตำบลดอนเจดีย  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ 1  ประจำป พ.ศ. 2566  เมื่อจันทรท่ี 29 พฤษภาคม  2566 
ถูกตองเรียบรอยแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

    ลงชื่อ      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นางดวงสมร ศรีหมากสุก) 
      สมาชิกสภาเทศบาล 

    ลงชื่อ     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางภาวิณี  นลิรักษา) 

  สมาชิกสภาเทศบาล 

    ลงชื่อ      กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวสวนีย  ฉัตรเมธี) 
    สมาชิกสภาเทศบาล 

      สภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ.  2566 

เม่ือวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ. 2566 

 ลงชื่อ 
(นายธีรวัฒน  ผลจรัญ) 

 ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย 

 ๗ สิงหาคม
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